





ที่ นร ๑๐๐๖.๑.๑/๓๙๕

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านทันตสาธารณสุข

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/๘๐๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖  
๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๙๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงสาธารณสุขขอให้ ก.พ. พิจารณายกเว้นสหกเกณฑ์และเงื่อนไขการยุบเลิกตำแหน่ง เพื่อให้สามารถปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านทันตสาธารณสุขได้ โดยไม่ต้องนำตำแหน่งว่างมายุบเลิกและขอยกเว้นให้สามารถดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานหรือระดับอาวุโส ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในส่วนของการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการได้ และหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจ้งว่า ก.พ. มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ที่ต้องนำตำแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิกในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านทันตสาธารณสุข และว่าสำหรับการขอยกเว้นให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถดำเนินการแต่งตั้งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน หรือระดับอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการได้ อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณากรณีการขอยกเว้นดังกล่าวแล้ว มีมติไม่อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน หรือระดับอาวุโส ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในส่วนของการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจษฎา ประกอบทรัพย์)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

กลุ่มกระทรวง ๑

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๔๒ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๐๓